

**สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน พ่อรักลูกทุกคน แต่ผู้ที่รับคำแนะนำของพ่อในทันทีจะถูกดึงโดยพ่อ ลูกๆ ที่มีคุณธรรมดึงความรักของพ่อ

**คำถาม:** พ่อได้ทำสัญญาอะไร?

**คำตอบ:** เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ได้ทำสัญญาที่จะทำให้ทุกคนเป็นดอกไม้ที่สวยงามและพาพวกเขากลับบ้าน ไม่มีผู้ทำสัญญาใดในทั้งโลกที่เป็นเหมือนพ่อ ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่มาเพื่อให้การหลุดพ้นจากบาปแก่ทุกคน พ่อไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ทำงานรับใช้ ดังนั้นลูกๆ ก็ต้องให้ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้ของลูกด้วยเช่นกัน ลูกต้องไม่เพิกเฉยต่อสิ่งที่ลูกได้ยิน

โอม ซานติ พ่อทางจิตอธิบายแก่ลูกๆ ทางจิต ลูกๆ หนึ่งที่นี้ด้วยการพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่พูดสิ่งนี้ ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้รู้ว่าพวกเขาจะพิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณได้อย่างไร เพียงพ่อเท่านั้นที่มาหลังจาก 5000 ปี และสอนสิ่งนี้แก่ลูก เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งนี้ ไม่มีใครรู้ว่านี่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด ลูกๆ ควรจะจดจำว่าลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด นี่คือมานมานะบาฟเช่นกัน พ่อพูดว่าจดจำพ่อ เพราะเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน 84 ชาติเกิดของลูกกำลังจะจบลงแล้วในเวลานี้ ในเวลานี้ลูกต้องกลับมาสาโต ประธานและกลับบ้าน บางคนก็ไม่ได้จดจำบาบาเลย พ่อรู้ว่าความเพียรพยายามของแต่ละคนนั้นดีมาก ในสิ่งนี้เช่นกัน มีบางคนที่อยู่ที่นี่และผู้อื่นที่อยู่ภายนอก บาบารู้ว่า แม้ว่าพ่อจะเห็นลูกๆ กำลังนั่งอยู่ที่นี่ พ่อก็จดจำลูกที่แสนหวานที่มีประโยชน์ในงานรับใช้ พ่อมองดูพวกเขาและคิดว่า ลูกคนนี้เป็นดอกไม้ชนิดใดและพวกเขามีคุณธรรมอะไร? บางคนเป็นเช่นนั้นที่พวกเขาไม่มีคุณธรรมใดๆเลย บาบาคะทำอะไรเมื่อได้มองดูลูกๆเช่นนั้น? พ่อเป็นแม่เหล็ก ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์และดังนั้นท่านจะมีแรงดึงดูดนั้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม บาบารู้ว่ามีสิ่งใดที่อยู่ข้างใน พ่อได้แสดงชาร์ททั้งหมดของพ่อแก่ลูก และดังนั้นลูกๆควรจะแสดงสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน พ่อบอกลูกๆว่า พ่อมาที่นี่เพื่อทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำความเพียรพยายามของแต่ละคน เราควรจะรู้ถึงความเพียรพยายามที่แต่ละคนนั้นกำลังทำอยู่ บาบาชียนว่า เขียนถึงหน้าที่การงานของทุกคนแล้วส่งสิ่งนั้นให้บาบา หรือให้พวกเขาเขียนสิ่งนั้นแล้วส่งให้บาบา ผู้ที่เป็นครูบราห์มินที่ตื่นตัวและรู้คิดควรจะให้ทุกคนเขียนว่าพวกเขา กำลังทำธุรกิจอะไรและรายได้ของพวกเขามากแค่ไหน พ่อบอกทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวท่านเองแก่ลูกและยังให้ความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลางและตอนจบของโลกแก่ลูกด้วยเช่นกัน ท่านรู้ถึงสภาพของแต่ละคน มีดอกไม้หลากหลายชนิด (บาบาได้แสดงดอกไม้ประเภทต่างๆ) ดุสนี้เป็นดอกไม้ที่แสนจะสูงส่ง ที่มีกลิ่นหอมเช่นนั้น และเมื่อดอกไม้เหล่านั้นบานก็จะมีความงามขึ้นหนึ่ง ลูกเช่นกันจะกลับมามีค่าเช่นลัทธิและนารายณ์ ดังนั้นพ่อจึงเฝ้าแต่มองดูทุกคน ไม่ใช่ว่าพ่อให้ไฟส่องทางแก่ทุกคน ลูกแต่ละคนดึง(บาบา)เข้าหาตนเองตามสิ่งที่ลูกเป็น ผู้ที่ไม่มีคุณธรรมจะดึงสิ่งใดจากบาบาได้? คนเช่นนั้นจะไปที่นั่นและได้รับสถานภาพที่มีค่าไม่กี่สแตงด์ บาบาคือคุณธรรมของลูกแต่ละคนและได้ให้ความรักกับลูกด้วยเช่นกัน ดวงตาของท่านชุ่มชื้นด้วยความรักนั้น ลูกๆ ที่มีประโยชน์ต่องานรับใช้เหล่านี้กำลังทำงานรับใช้อย่างมาก พวกเขาไม่สามารถพักผ่อนได้โดยที่ไม่ได้ทำงานรับใช้ บางคนไม่รู้แม้กระทั่งว่าจะทำงานรับใช้อย่างไร พวกเขาไม่แม้แต่จะนั่งในโยคะ พวกเขาไม่ได้ซึมซับความรู้ใดๆ บาบารู้สึกว่า พวกเขาจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพอะไร? ไม่มีใครที่จะสามารถซ่อนเร้นได้ ลูกที่มีสติปัญญาดีและกำลังดูแลศูนย์ก็ควรจะส่งชาร์ทของพวกเขา แล้วบาบาก็จะเข้าใจว่าแต่ละคนเป็นผู้ที่เพียรพยายามในระดับใด บาบาคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านให้ความรู้แก่ลูกๆ แต่ละคนต้องทำความเพียรพยายามมากมายเพียงใดและเขากลายเป็นผู้มีคุณธรรมเพียงใดก็จะรู้ได้อย่างรวดเร็ว บาบารักทุกคน มีเพลงเกี่ยวกับสิ่งนี้ มีความรักต่อดอกไม้ของท่านและหนามของท่านด้วยเช่นกัน สิ่งนี้ตามลำดับกันไป ดังนั้นลูกควรจะมีความรักอย่างมากต่อพ่อที่ลูกจะทำสิ่งที่บาบาบอกลูกให้ทำได้ในทันที และแล้วบาบาก็จะเข้าใจด้วยเช่นกันว่าลูกรักท่าน ท่านจะรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดนั้น พ่อมีแรงดึงดูดอย่างมากเช่นนั้นที่ลูกจะยึดมั่นอยู่กับท่านอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการดึงนั้นจนกว่าสนิมจะถูกขจัดออกไป พ่อมองดูที่ลูกแต่ละคน พ่อต้องการลูกที่มีค่าที่มีประโยชน์ต่องานรับใช้ พ่อมาที่นี่เพื่อทำงานรับใช้ พ่อทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์กลับมามีบริสุทธิ์ ลูกๆรู้สิ่งนี้ แต่ผู้คนในโลกไม่รู้ เวลานี้มีลูกน้อยมาก ถ้าลูกไม่มีโยคะก็จะไม่มีแรงดึงดูดนั้น มีลูกน้อยมากที่เพียรพยายามนั้น ลูกติดกับในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นี้ไม่ใช่ชุมชนทางจิตที่ลูกเฝ้าแต่พูดว่า “จริง จริง” กับทุกสิ่งที่ลูกได้ยิน มีเพียงก็เตเดียวเท่านั้นที่เป็นเพชรพลอยของคัมภีร์ทั้งหมด ราชา โยคะถูกกล่าวถึงในก็เตเท่านั้น เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นนายของโลก พ่อเฝ้าแต่บอกลูกๆ ว่าผลกระทบของลูกจะกระจายออกไปด้วยก็เตนี้

แต่จะต้องมีพลังกำลังนั้นเช่นกัน จะต้องมีความกำลังที่ดีมากของพลังโยคะและลูกก็อ่อนแออย่างมากในสิ่งนี้ ขณะนี้เหลือเวลาอีกเล็กน้อย หากลูกกลับมาอ่อนหวาน ผู้อื่นก็จะอ่อนหวานกับลูกเช่นกัน หากลูกรักพ่อ พ่อก็จะรักลูกเช่นกัน นี่คือการความรักของดวงวิญญาณ อยู่ในภาวะจดจำระลึกถึงบาบาผู้เดียว ด้วยการจดจำระลึกถึงนี้เท่านั้นที่บาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย บางคนไม่ได้จดจำบาบาเลย พ่ออธิบายว่า ไม่มีเรื่องของความเลื่อมใสศรัทธาที่นี้ นี่คือพาหนะของบาบาและชีพบาบาสอนลูกโดยผ่านเขา ชีพบาบาไม่ได้ขอให้ลูกล้างเท้าของท่านและดื่มมน้ำนั้น บาบามาอนุญาตให้ลูกแม้กระทั่งสัมผัสหรือแตะที่เท้าของท่าน นี่คือการศึกษาล้ำเรียน อะไรจะเกิดขึ้นจากการที่ลูกแตะเท้าของท่าน? พ่อคือผู้เดียวที่ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน มีเพียงกำมือเดียวจากหลายล้านเท่านั้นที่เข้าใจประเด็นนี้ เพียงผู้ที่ได้มาในวงจรก่อนหน้าเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ พ่อพระเจ้าผู้ใดเพียงสามาให้ความรู้แก่แม่ผู้ใดเพียงสาและยกระดับพวกเขา บาบาวจะพาลูกสูงขึ้นไปสู่การหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิต พ่อเพียงแต่พูดว่า ละทิ้งกิเลส มีความปั่นป่วนเพราะสิ่งนี้ พ่ออธิบายว่า ตรวจสอบตนเอง ฉันมีข้อบกพร่องใด? นักธุรกิจจับบัญชีของตนเองทุกวันเพื่อจะดูกำไรและขาดทุนของพวกเขา ลูกเช่นกันควรจะเก็บบัญชีของลูกว่าลูกได้จดจำบาบาผู้เป็นที่รักที่สุดซึ่งทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลกรึได้นานแค่ไหน หากลูกเห็นว่าลูกจดจำท่านเป็นเวลาเล็กน้อยมาก ลูกก็จะรู้สึกละอายใจกับตนเอง ฉันไม่ได้จดจำบาบาเช่นนั้นเลยหรือ? บาบาของเรานั้นมหัศจรรย์ที่สุดในทั้งโลกเช่นกัน สวรรค์คือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นพูดว่าสวรรค์คงอยู่เป็นเวลาหลายแสนปี ในขณะที่ลูกพูดว่าวงจรนี้เป็นเวลา 5000 ปี มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน บาบาคูศตนเองแก่ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่เก่าแก่มาก พวกเขาได้แสดงความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก บาบาทันมาสนใจจิตะในชาติเกิดนี้ และท่านก็เคยเก็บรูปภาพของนารายณ์ไว้ด้วยเช่นกัน ท่านปลดปล่อยลักษณะจากการเป็นสาวใช้และดังนั้นท่านจึงมีความสุขมาก เช่นที่ลูกจะละร่างของลูกและรับอีกร่างหนึ่งในยุคทอง ในท่านเองเดียวกันบาบาก็มีความสุขด้วยที่ท่านจะไปและกลายเป็นเจ้าชายที่สวยงาม ท่านยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกทำความเพียรพยายามต่อไปด้วยเช่นกัน ลูกจะสามารถกลายเป็นสิ่งนี้เช่นนั้นได้อย่างไร? หากลูกจดจำบาบาได้ดีมากลูกก็จะได้รับมรดกแห่งสวรรค์ บางคนก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเลยและพวกเขาก็ไม่ได้สร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งเลย พวกเขาไม่แม้กระทั่งจะเก็บบัญชีของตนเอง เพียงผู้ที่กำลังจะกลับมาสูงส่งเท่านั้นที่จะเก็บชำระของพวกเขาเสมอ มิฉะนั้น พวกเขาเพียงแค่ไอ้อวด พวกเขาหยุดเขียนชำระของเขาหลังจาก 15 ถึง 20 วัน ที่นี้การสอบทั้งหมด ฯลฯ นั้นแฝงตัว พ่อรู้ถึงคุณสมบัติของแต่ละคน หากลูกเชื่อฟังคำสั่งของพ่อในทันที ลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่เชื่อฟังและผู้ที่ทำตามคำสั่งทั้งหมด บาบาคูพูดว่า ลูกๆ เวลาที่ลูกต้องทำงานรับใช้อย่างมาก ลูกๆ ที่ดีมากจำนวนมากมายก็ได้หย่าขาดจากพ่อและจากไป ผู้เดียวนั้นไม่เคยหย่าขาดใคร ตามละครผู้เดียวนั้นมาเพื่อทำสัญญาที่ใหญ่หลวง พ่อคือผู้ที่ทำสัญญาที่ใหญ่ที่สุด พ่อจะทำให้ทุกคนสวยงามและพาพวกเขากลับบ้าน ลูกๆ รู้ว่าเป็นเพียงผู้ทำสัญญาผู้เดียวเท่านั้นที่ทำให้ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์ เวลานั้นท่านกำลังนั่งอยู่เบื้องหน้าลูก บางคนมีศรัทธาอย่างมากในขณะที่บางคนไม่มีศรัทธาใดๆเลย วันนั้นพวกเขาอยู่ที่นี้และวันพรุ่งนี้พวกเขาก็จะจากไป เพราะพฤติกรรมของพวกเขาก็เป็นเช่นนั้น สำนักของพวกเขาก็จะคัดกรองพวกเขาอยู่ภายในอย่างแน่นอน ฉันทำอะไรเพื่อบาบาขณะที่อยู่กับบาบาหรือไม่? หากลูกไม่ทำงานรับใช้ใดๆแล้วลูกจะได้รับอะไร? การทำจาปาตีและการทำอาหารที่เป็นผักต่างๆ ลูกก็เคยทำสิ่งนั้นมาก่อนเช่นกัน ลูกได้ทำอะไรที่ใหม่หรือไม่? ลูกต้องให้ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้ของลูก ฉันได้ชี้หนทางให้แก่ผู้คนมากมาย ละครนี้ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างมหัศจรรย์ ลูกได้เห็นในทางปฏิบัติกับสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้น ในคัมภีร์พวกเขาเขียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่สูงส่งของกฤษณะ แต่ในความเป็นจริงแล้วกิจกรรมที่สูงส่งเหล่านั้นเป็นของพ่อผู้เดียว พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ไม่มีใครอื่นสามารถมีกิจกรรมเหมือนกับผู้นั้น ลูกควรจะมีกิจกรรมที่ดี อยากรู้ก็ตามการลักพาตัวใครบางคน ที่จริงแล้วไม่ใช่กิจกรรมที่มีค่าควรแก่การจดจำ เพียงพ่อผู้เดียวที่ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน พ่อมาทุกวงจรและก่อตั้งสวรรค์ ไม่มีเรื่องของหลายแสนปี ดังนั้นลูกๆ ควรจะละทิ้งนิสัยที่สกปรกของลูก มิฉะนั้นลูกจะได้รับสถานภาพใด? ผู้เป็นที่รักจะตกหลุมรักเมื่อได้เห็นคุณธรรมของลูก ท่านจะตกหลุมรักกับผู้ที่ทำงานรับใช้ของท่าน ผู้ที่ไม่ทำงานรับใช้อะไรเลยจะมีประโยชน์อะไร? เรื่องเหล่านี้ต้องเข้าใจอย่างชัดเจนมาก พ่ออธิบายว่า ลูกคือผู้ที่มิใช่ค้อย่างยิ่ง ไม่มีใครอื่นมิใช่คเท่ากับลูก แม้ว่าลูกจะไปสู่สวรรค์ ลูกก็ควรทำให้รางวัลของลูกสูง มิฉะนั้นสถานภาพของลูกจะตกต่ำลง นี่คือการเรื่องของวงจรแล้ววงจรเล่า ลูกไม่ควรจะมีความสุขกับอะไรก็ตามที่ลูกได้รับ ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมาก ลูกต้องให้ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้ด้วยเช่นกันว่าลูกได้ทำให้ผู้คนมากมายแค่ไหน เป็นเหมือนลูก ปวงประชาของลูกอยู่ที่ไหน? พ่อและครูเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเพียรพยายาม อยากรู้ก็ตามสิ่งนี้ต้องอยู่ในโชคของใครบางคน พรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพ่อได้จากบ้านแห่งความสงบของพ่อและมาที่นี้ยังโลกที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาในร่างที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่เช่นนั้นแล้วใครจะให้ความรู้ของผู้สร้างและสิ่งสร้างแก่ลูก? ไม่เข้าไปสู่สติปัญญาของใครว่ามีอาณาจักรของรามในยุคทองและอาณาจักรของราวันในยุคเหล็ก มีเพียงอาณาจักรเดียวในอาณาจักรของราม ในขณะที่มีอาณาจักรมากมายนับไม่ถ้วนในอาณาจักรของราวัน เหตุนี้เองลูกจึงถามว่า คุณเป็นขวานรกหรือชาวสวรรค์?

อย่างไรก็ตามผู้คนก็ไม่เข้าใจว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน นี่คือเป้าหมายในขณะที่นั้นคือสวนดอกไม้ ดังนั้นเวลานี้ลูกต้องทำตามแม่และพ่อและลูกผู้เป็นที่รักพิเศษ เพราะเมื่อนั้นที่ลูกจะกลับมาสูงส่ง พ่ออธิบายอย่างมาก แต่มีเพียงผู้ที่เข้าใจเท่านั้นที่จะเข้าใจ บางคนได้ยินสิ่งนี้แล้วไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้เป็นอย่างดี คนอื่นก็เพิกเฉยในสิ่งที่พวกเขาได้ยิน มีการเขียนไว้ทุกหนแห่งว่า คุณจดจำชีพบาบาหรือไม่? แล้วลูกจะจดจำมรดกของลูกอย่างแน่นอนเช่นกัน หากลูกมีคุณธรรมที่สูงส่ง ลูกก็จะกลายเป็นเทพ หากลูกมีความโกรธหรือช้อบกพร่องที่เป็นเช่นปีศาจ ลูกจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงได้ ไม่มีวิญญาณปีศาจร้ายใดๆที่นั่น ราวน์เองก็ไม่ได้คงอยู่ที่นั่น แล้ววิญญาณปีศาจร้ายของราวน์จะไปที่นี่ได้อย่างไร? สำนึกที่เป็นร่าง ต้นหาราคะ ความโกรธ ความละโมภ ฯลฯ เป็นวิญญาณปีศาจร้ายอย่างยิ่ง และมีเพียงวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะขจัดสิ่งเหล่านั้น นั่นคือ การจดจำระลึกถึงบาบา ด้วยการจดจำระลึกถึงบาบาเท่านั้นที่วิญญาณปีศาจร้ายทั้งหมดจะวิ่งหนีไป อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

### **ชั้นเรียนเวลากลางคืน:**

ลูกๆ มากมายต้องการที่จะทำงานรับใช้ในการทำให้ผู้อื่นทัดเทียมกับตนเองและสร้างปวงประชาของพวกเขา เช่นเดียวกับที่พี่ชายของพวกเขาทำงานรับใช้ พวกเขาที่ต้องการที่จะทำเช่นเดียวกัน มีผู้เป็นแม่จำนวนมากกว่า มีการวางใจไว้กับผู้เป็นแม่ แต่นี่คือหนทางของครอบครัว ทั้งสองเป็นที่ต้องการ บาบากล่าวว่า ลูกมีลูกกี่คน ท่านว่าลูกจะตอบลูกหรือไม่ ฉันมีลูกของฉันเองห้าคนและอีกหนึ่งนั่นคือชีพบาบา บางคนพูดเช่นนี้ก็เพียงพอต่อการจะพูดเช่นนี้ บางคนก็ทำให้ท่านกลายเป็นลูกของเขอย่างแท้จริง ผู้ที่ทำให้ท่านเป็นทายาทของพวกเขาจะถูกร้อยเข้าไปในลูกประจำแห่งชัยชนะ ผู้ที่ทำให้ท่านเป็นทายาทของพวกเขาอย่างแท้จริง พวกเขาได้กลายเป็นทายาทเสียเองด้วยเช่นกัน พระเจ้าพอใจกับหัวใจที่ซื่อสัตย์ แต่ผู้อื่นทั้งหมดก็เพียงแต่พูดเช่นนี้เพียงแต่ต้องการจะพูด ในเวลานี้ เพียงพอเหนือโลกเท่านั้นที่ให้มรดกแก่ทุกคน เหตุนี้เองลูกต้องจดจำผู้เดียวนั้นจากผู้ที่ลูกได้รับมรดกเป็นเวลาถึง 21 ชาติเกิด สถิติปัญญาของลูกรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่อยู่ที่นี้ พ่อมองเห็นสภาพของลูกทุกคนว่าลูกได้ทำให้พ่อกลายเป็นทายาทของลูกอย่างแท้จริงหรือไม่ หรือว่าลูกคิดที่จะทำเกี่ยวกับสิ่งนี้และเข้าใจความหมายของการทำให้บาบาเป็นทายาทของลูกหรือไม่ หลายคนไม่เข้าใจสิ่งนี้และไม่สามารถทำให้บาบากลายเป็นทายาทของเขาได้ เพราะพวกเขาได้รับอิทธิพลจากมายา ในเวลานี้ ลูกได้รับกายใต้อิทธิพลจากพระเจ้าหรือจากมายาอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของพระเจ้าจะทำให้ท่านกลายเป็นทายาทของเขา มีลูกประจำของ 8 และ 108 ด้วยเช่นกัน 8 จะต้องทำความมหัศจรรย์อย่างแน่นอน พวกเขาต้องทำให้บาบากลายเป็นทายาทของเขาอย่างแท้จริง แม้ว่าพวกเขาทำให้ท่านเป็นทายาทของพวกเขา พวกเขาประกาศสิทธิ์ในมรดกของเขาด้วยเช่นกัน ผู้ที่ทำให้ทายาทสูงส่งเช่นนั้นก็จะทำกรรมที่สูงส่งเช่นนั้นด้วยเช่นกัน ลูกไม่ควรทำกรรมที่เป็นบาปใดๆ ก็เลสทั้งหมดคือการกระทำที่เป็นบาป การลืมพ่อและการจดจำคนอื่นก็เป็นการกระทำที่เป็นบาปเช่นกัน พ่อหมายถึงพ่อ พ่อพูดผ่านปากนี้ว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอ ลูกได้รับคำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติแล้ว ดังนั้นลูกควรจะจดจำพ่ออย่างเต็มที่ ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก หากลูกจดจำพ่อผู้เดียว มายาจะไม่มาก่อความทุกข์มากนัก อย่างไรก็ตามมายาก็มีพลังอย่างมากด้วยเช่นกัน ลูกเข้าใจว่ามายาทำให้ลูกทำกรรมที่เป็นบาป เธอแม้กระทั่งทำให้มหาชาติที่ยิ่งใหญ่ล้มลงไปที่พื้น แต่ละวันจำนวนศูนย์ก็จะขยายตัวต่อไปเรื่อยๆ ก็ตะพาตขาลาและพิพิธภณท์ก็จะเปิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ มนุษย์ของทั้งโลกจะยอมรับสิ่งที่พ่อและสิ่งที่บราห์มาพูดเช่นกัน บราห์มาผู้เดียวเท่านั้นที่เรียกว่าราชาบิดา บราห์มา (พ่อของปวงประชา) ดวงวิญญาณจะไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์ ใครเป็นผู้สร้างโลกมนุษย์? มีการกล่าวถึงชื่อราชาบิดาบราห์มา ผู้นี้มีตัวตนและผู้เป็นหนึ่งเดียวนั้นไม่มีตัวตน ผู้เดียวนั้นคงอยู่ตลอดไป ผู้นี้ก็เรียกว่าเป็นนิรันดร์ด้วยเช่นกัน ชื่อของท่านทั้งสองนั้นสูงสุด ผู้เดียวนั้นคือพ่อทางจิต และผู้นี้คือราชาบิดา (พ่อของปวงประชา) ทั้งสองนี้ที่นี้และสอนลูก ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่สูงส่ง ลูกๆ ลูกควรมีความซาบซึ้งอย่างมาก! ลูกควรมีความสุขอย่างมาก! อย่างไรก็ตามมายาก็ไม่ปล่อยให้ลูกอยู่อย่างมีความสุขหรือซาบซึ้ง หากนักเรียนเหล่านั้นเฝ้าแต่ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้อย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะสามารถทำงานรับใช้และพวกเขาก็จะอยู่อย่างมีความสุขด้วยเช่นกัน แต่บางทีสิ่งนั้นอาจจะยังคงใช้เวลา เมื่อลูกไปถึงสภาพที่เหนือปวงกรรมของลูกแล้วเท่านั้นที่ลูกจะสามารถคงอยู่อย่างมีความสุขได้ อัจชะ บัพดาตาทางจิตพูดรัก ระลึกถึง และราตรีสวัสดิ์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. ตรวจสอบบัญชีของลูกทุกคืน นั้นจดจำบาบาที่สุดแสนหวานตลอดทั้งวันได้นานแค่ไหน? อย่าเก็บบัญชีของลูกไว้เพียงแค่อี้อวด แต่จงทำความเพียรพยายามอย่างแผ่ฝืดัว

2. ไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ที่พ่อให้แก่ลูกและให้ข้อพิสูจน์ของงานรับใช้ของลูก อย่าได้เพิกเฉยต่อสิ่งที่ลูกได้ยินตรวจสอบดูว่ามีลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจใดๆในตัวลูกหรือไม่ และหากมีก็ขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไป

**พร:** พร: ขอให้ลูกเป็นราชาฤๅษีที่แท้จริงและอยู่อย่างป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่นต่อโลกที่ไร้รสชาตินี้ด้วยทัศนคติของการวางเฉยของลูก

ราชาฤๅษีหมายถึงการเป็นผู้ที่มีการวางเฉยที่ไม่มีขีดจำกัดในขณะที่มีอาณาจักรและไม่ได้มีความผูกพันยึดมั่นต่อร่างกายหรือโลกเก่าของร่างกายแม้เพียงเล็กน้อยที่สุด เพราะลูกรู้ว่าโลกเก่านี้เป็นโลกที่ไม่มีรสชาติและไม่มีสาระใดเลยในนั้น ลูกได้พบโลกของบราห์มินที่สูงส่งในโลกที่ไร้รสชาตินี้ ดังนั้นลูกมีการวางเฉยอย่างไม่มีขีดจำกัดในโลกนั้น นั่นคือไม่มีความผูกพันยึดมั่นแม้เพียงเล็กน้อยที่สุด เมื่อไม่มีความผูกพันยึดมั่นใดหรือการยอมจำนนต่อผู้ใด แล้วลูกจะถูกเรียกว่าราชาฤๅษี หรือตาปาสวี

**คติพจน์:** คำพูดที่ยุกติยุกต์เป็นคำพูดที่แสนหวานและเต็มไปด้วยความปรารถนาดี

\*\*\* โอม ชานติ \*\*\*